

รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาขวาง



งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาขวาง

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

นายมงคล นาคเนียม

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

สวัสดีพนักงานเทศบาลตำบลเขาขาวทุกท่าน สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งขอพูดถึงงานล่องกระทงที่ผ่านมาพร้อมเพรียงกันมาก งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำคัญที่สุดความสามัคคี มีงานเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดี และหัวใจสำคัญคือพนักงานเก็บขยะ มีเสียงชมมารวดเร็วทันใจเก็บสะอาดเรียบร้อย ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานเก็บขยะเหมือนปิดทองหลังพระ คนที่เกี่ยวข้องกันสนุกทั้งขยะไว้มากมาย คนเก็บขยะเป็นภาระหน้าที่ต้องทำ ต้องรีบเก็บให้สะอาด นายกอยู่ด้วยทุกคืนจะเห็นอยู่ และก็เห็นใจกันอยู่ เป็นเขตพื้นที่ของเรา ก็ผ่านไปด้วยดีทาง อบจ.ก็ดี คนที่จัดงาน แม้คำก็ดีชมเทศบาลเขาขาวเราเป็นภาพที่ดี ๆ กับเราก็เข้าใจทุกคนนะ อีกเรื่องนายก็มีวันที่ ๒๐ ทางเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมมีพระราชทานเพลิงศพ นายขอมความอนุเคราะห์ใส่ชุดขาว เชิญร่วมงาน อยากให้พวกเราเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเป็นกิจกรรมที่ดีกับเราช่วยข้าราชการทุกคนใส่เครื่องแบบสีขาว ภาพรวมๆเดียวให้ท่านปลัดได้พูดคุยชี้แจงกับพวกเรา เชิญท่านปลัดครับ

นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค

ปลัดเทศบาลตำบลเขาขาว

สวัสดีทุกท่านครับ เดือนนี้ประชุมล่าช้าไปนิดหนึ่ง จากการติดภารกิจขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมจัดงานล่องกระทง ภาพรวมๆออกมาดีแต่ว่ายังมีในเรื่องของความพร้อมเพรียงเล็ก ๆ น้อยๆ ติดขัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ เผอิญว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานค่อนข้างใหญ่หน่อย การจัดงานครั้งต่อไปก็จะมีการแก้ไขในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเล็กน้อย เพื่อให้งานออกมาได้ดีสู่สายตาได้ดีขึ้น ช่วงนี้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น ยังมีบางส่วนบางท่านยังนิ่งๆอยู่ ขอให้ช่วยกันงานในหน้าที่ มาดูที่ความสามารถผู้บังคับบัญชาจะมองว่ามีความถนัดงานด้านใด อาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยหลักๆเป็นหน้าที่โดยชอบแต่ละเรื่องของการพิจารณาว่าคุณสมบัติ ความสามารถ อาจจะมอบหมายกัน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศนั้นคงจะเปลี่ยนแปลงบ้าง เมื่อคืนฝนตกไม่หนักมากห่วงในงานป้องกัน ลมแล้ง พายุ น้ำท่วม ไฟป่า วางแผนงานกันไว้ให้ดีกว่าเดี๋ยวจังหวัดเชิญไปประชุมซักซ้อมในช่วงหน้าแล้ง ฝากงานสาธารณสุขกับงานป้องกันปีที่ผ่านมา ประมาณเดือนมกราคม เรื่องของน้ำแล้ง น้ำที่จะใช้ดูแลพี่น้องประชาชน จะไปขอจากบ่ออื่น เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา อาจจะเหนียวกันหน่อย ในช่วงเวลานี้ ใครติดตามข่าวมีปัญหา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รัฐบาลสั่งการในเรื่องของการดำเนินการด้านยาเสพติดเข้มข้นขึ้น สาเหตุวิธีการดำเนินการอย่างไร ฝากหัวหน้าฝ่ายปกครองคนเรื่องยาเสพติดทั้งหมดที่สั่งมา ขอให้เทศบาลเราออกคำสั่งเป็นศูนย์ยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟู ซึ่งตรงนี้ให้ออกคำสั่งไปพรางๆก่อนยังไม่ทราบว่าจะสั่งการใด ๆ อย่างไรเพิ่มเติมอีก และช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะหมดวาระหรือยุบสภาของ สส. ดู ๆ ด้วยเลื่อมมีชื่อท่าน สส. ก็อย่าเพิ่งใส่ระเบียบการเลือกตั้ง ส่วนกลางจะต้องเน้นย้ำในเวลานี้เรื่องการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการอะไรทั้งหลาย ยังมีปัญหาติดขัดกันบ้างในเรื่องการตามงาน ส่งงาน

แล้วตามด้วย จะต้องแก้ไขหรือเปล่าอยากให้ทุกคนช่วยกันงานสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี กองการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ เตรียมไว้เลยคิดงานเตรียมงานไว้ก่อนเลยเตรียมระเบียบ
ด้วยโครงการใดที่ได้ถูกกันเงินไว้โดยอำนาจสภา ขอให้แต่ละกองรีบ
ดำเนินการถ้าไม่รีบจะซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ได้ ซึ่งโครงการบางโครงการจะมี
ผลโดยเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าเดือนธันวาคม บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ประกาศใช้ ถ้าตัวไหนประกาศใช้สเปคจะ
สูงขึ้น ราคาจะถูกกลงส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้ ถ้าซื้อไม่ได้ต้องไล่ทั้งไม่ต้องไป
พิจารณากันอีกแล้ว เวลาจะซื้อด้วยบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เขาระบุสเปคว่า
อย่างไรเราขอเงินทั้งขอขยายเวลากันเงิน เวลาจะซื้อจะจ้างให้ไปดู
ระเบียบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของตัวล่าสุดจะได้ไม่มีปัญหาครุภัณฑ์ให้
เป็นปัจจุบัน ส่วนอื่นๆที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งเพราะว่ามีเงิน
งบประมาณมีอยู่หรือเปล่า สามารถดำเนินการได้เลย ออกคำสั่งเสนอมมาให้
เบ็ดเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการร่างกำหนดร่างขอบเขตงาน กรรมการ
ตรวจงานรีบเสนอมมาให้เบ็ดเสร็จ กองคลังจะได้ตรวจสอบถ้าเกินสองวันรีบ
ตามงาน หลังเดือนกุมภาพันธ์ โครงการที่บรรจุงบประมาณ ๖๖ จะเริ่มดึง
ออกมาใช้เงินในการดำเนินการ ซึ่งในส่วนที่จะต้องเน้นย้ำเรื่องการประสพ
ภัยน้ำท่วมขัง รอกการระบายเครื่องจักรมาลอกคลองน้ำระบายไม่ใช่เป็น
อุทกภัยน้ำท่วมขังหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าอุทกภัยต้องท่วมติดต่อกันเกินกว่า ๑๔
นิ้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วันจังหวัดเขาถึงจะประกาศเป็น
ผู้ประสบภัยพิบัติให้ บางครั้งเราประกาศมาครอบคลุมทั้งหมด จริงๆไม่ใช่ทั้ง
หมู่ ป้องกันต้องรายงานเหตุสาธารณภัยไปด้วยว่าพื้นที่ส่วนใด บริเวณใด
ไม่ใช่ทั้งหมดบ้าน ปัญหาสิ่งที่ตามมาคือสำรวจความเสียหายงานป้องกันต้อง
แยกให้ชัดว่ากรณีนี้ น้ำท่วมขัง รอกการระบายไม่ถึงขนาดอุทกภัย เทศบาล
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ถ้าเป็นอุทกภัยน้ำท่วมขังอาคาร
บ้านเรือนได้รับความเสียหายต้องมีแบบฟอร์มแจ้งว่าเสียหายอะไรบ้างไป
เท่าไร อย่างไร รายงานไปที่อำเภอ อำเภอมีคณะกรรมการพิจารณา
ช่วยเหลือแต่ละรายว่าเสียหายได้เท่าไร เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่เป็นพืชสวน
พืชไร่ ต่ำกว่าถนนอยู่แล้วระบายไม่ออกได้รับความเสียหาย พืชไม้ขนาด
กลาง รีบแจ้งไปที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ เราไปดูให้คำแนะนำ ต้องมี
ภาพถ่าย เวลาถ่ายต้องให้เจ้าของยื่นชี้ที่ดินของตนเอง แนะนำติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอ พืชสวน พืชไร่ มีราคาการช่วยเหลืออยู่ไร่ละเท่าไร
จะไม่เท่ากัน พืชสวนบางชนิดไม่มีประกันราคา แยกเป็นนาข้าวมีประกัน
ราคา และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรด้วยถึงจะช่วยเหลือได้ อธิบายให้ชาวบ้าน
ฟังด้วย และเรื่องผู้มาติดต่องานราชการกับเราให้ยิ้มแย้มแจ่มใส พุดจาให้มี
น้ำเสียง ดีขึ้นยังมีบ้างเล็กน้อย ส่วนของกองช่างมีช่างเอนกย้ายไปแล้วมี
งานอะไรที่ค้างค้างขาดตกบกพร่องช่วยเร่งให้ด้วย เพราะว่าช่วงนี้มีงาน
ก่อสร้างที่ออกไปมีการขาดตอนอยู่ เรื่องใบควบคุมงาน ช่างเอนกผู้ควบคุม
งานที่สำเร็จแล้วหรือใกล้เสร็จหรือรอระหว่างส่งรับดำเนินการ รีบแจ้งช่าง
เอนกเรามีหนังสือขอตัวช่างเอนกมาเป็นผู้ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตาม

โครงการที่ดำเนินการค้างค้ำก่อนที่จะย้าย เพราะฉะนั้นความล่าช้าจะอยู่ที่
ใบควบคุมงานเรามักจะพลาดกันใบควบคุมงานออกมาช้าไม่ส่งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพราะฉะนั้นใบควบคุมงานตัวแทนผู้รับจ้างก็
ต้องเซ็นตีในใบควบคุมงานด้วย เดียวจะมีปัญหาตอนเบิกเงิน คลังจะทวง
ถามใบควบคุมงานเดียวจะเป็นปัญหาอีก ไม่นานมีคนที่จะขยับขยายอีก
หัวหน้าแห่ง ย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอแสดงความยินดีด้วย มีท่าน
อื่นๆอีกที่จะย้าย หัวหน้าฝ่ายปกครองขอให้ทำบันทึกข้อความส่งมอบงาน
ให้หัวหน้าสำนักปลัดด้วย ว่าดำเนินการงานไปถึงไหนมีอะไรค้างอยู่บ้างจะ
ได้สานต่องานได้ ภายใน ๖๐ วันต้องมีคนขยับมาภายใน ๖๐ วันไม่ได้ส่งมา
จากส่วนกลางที่ได้รับการสอบงานบุคลากรดูด้วยว่าในการนี้ที่มีพนักงาน
โอนย้าย ทำประกาศขอรับการสรรหาไปที่จังหวัดด้วย ส่วนอื่นๆไม่มีอะไร ที่
ผ่านมาทำงานดีขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้ความร่วมมือที่ดีตลอด
มาขอบคุณครับ

นายมงคล นาคเนียม

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

ขอขอบคุณท่านปลัด สิ้นเดือนนี้นายกจะเลี้ยงส่งลูกน้องในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน เป็นธรรมดาส่วนราชการก็เสียดายบุคลากรดีๆที่ต้องจากไป
เติบโตในหน้าที่การงานนายกก็จะเลี้ยงส่งให้ และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง
ดูแลสุขภาพกันด้วย ขอขอบคุณมากครับ

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญภา บุญรัตน์)

นักจัดการการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	พ.ศ. นิตยา นอนพวง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญกร	ไป
2	นางสาว อรุณ	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	ไป
3	น.ศ. ชลิตา กิ่งศรีสมุทร	พนักงานจัดเก็บเงิน	ชลิตา
4	น.ร. เวียง สิทธิโรจน	พนักงานตัวหนา	เว
5	น.ส. จันทิรา เชนเพ็ญ	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	จันทิรา
6	น.ศ. จุฬารัตน์ กิ่งศรีสมุทร	ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดเก็บรายได้	จุฬารัตน์
7	นางสาว อรุณ ศรีใจ	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ไป
8	น.ส. มิ่งมา มิ่งมา	พนักงานทั่วไป	มิ่งมา
9	พ.ศ. ปัทมา ลักขณา	พนักงานจ้างเหมา	ปัทมา
10	น.ร. อรุณ สิริสวัสดิ์	ช่างเหมา	อรุณ
11	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	อรุณ
12	กิตติพันธ์ นุตสาร	ช่างเหมา	กิตติพันธ์
13	ศ.ช.ช. แสงอรุณ	ช่างเหมา	ไป
14	เอกสิทธิ์ มนต์	พนักงานขับรถ	ไป
15	ประจักษ์ ไม้ชูชาติ	พนักงานขับรถ (ตัวหนา) ม.ร.ร.จ.ร.	ไป
16	อ.อ. รอดอ้อม	พนักงานทั่วไป	อ
17	อ.อ. อรุณ	พนักงานทั่วไป	อ
18	อ.อ. อรุณ	ช่างเหมา	อ.อ. อรุณ
19	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	น.ร. อรุณ
20	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	ไป
21	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	ไป
22	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	ไป
23	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	ไป
24	น.ร. อรุณ อรุณ	ช่างเหมา	ไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
25	ธีรพล อธิพงษ์	ช่างเย็บ	ช่าง
26	ศราวุฒิ ศรีสวัสดิ์	ช่าง/ช่าง	ครุฑ
27	ลพ วัฒน	ประจักษ์	ช่าง
28	อภิสิทธิ์ อภิมงคล	ช่างไม้	อภิสิทธิ์
29	ศร. ประเสริฐ	ช่างเทคนิค	ศร.
30	ธีรพล อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	ธีรพล
31	วิวัฒน์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	วิวัฒน์
32	อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	อภิสิทธิ์
33	วิวัฒน์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	วิวัฒน์
34	ธีรพล อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	ธีรพล
35	อภิมงคล อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	อภิมงคล
36	วิวัฒน์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	วิวัฒน์
37	ศร. ประเสริฐ	ช่างเทคนิค	ศร.
38	ศร. ประเสริฐ	ช่างเทคนิค	ศร.
39	น.ส. อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	น.ส. อภิสิทธิ์
40	น.ส. อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	น.ส. อภิสิทธิ์
41	น.ส. อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	น.ส. อภิสิทธิ์
42	น.ส. อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	น.ส. อภิสิทธิ์
43	น.ส. อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	น.ส. อภิสิทธิ์
44	วิวัฒน์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	วิวัฒน์
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			

